

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ คมชัดลึก เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	การเตรียมพร้อมมาตรการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก มีผู้บาดเจ็บเกือบ 1 ล้านคนต่อปี และพิการมากกว่า 6,000 คนต่อปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ สาเหตุหลักมาจากรถจักรยานยนต์ โดยสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดเจ็บ ลดตาย แต่ต้องลดลงให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนวันที่ 24 มี.ค. นี้ หลักๆ คือ ต้องมีการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเจ้าหน้าที่ออกตรวจส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกกันน็อก -เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) เครือข่ายผู้ได้รับผล กระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ออกมาตรการคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปรับบทลงโทษเมาแล้วขับ ห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานคอนเสิร์ตและงานอีเวนท์ต่างๆ ในช่วง 7 วันอันตราย ยกเลิกใบอนุญาตขายเหล้าประเภทชั่วคราวตลอดไป ทบทวนความผิดเมาแล้วขับ ให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงจาก 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เหลือ 20 หรือ 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เว็บไซต์คมชัดลึก เดลินิวส์	คกก.สุขภาพแห่งชาติ -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นคณะกรรมการฯ ที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส.) ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในเดือนพ.ค.นี้ โดยมี รมว.สธ.เป็นประธานเช่นเดิม มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีคณะกรรมการไม่เกิน 30 คน และเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องลดหย่อนมาตรการคุมเข้มสุราช่วงหยุดเทศกาล ตามที่ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกร้อง
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง สทท.	สธ.พัฒนาศูนย์มะเร็ง -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถานบริการ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า สธ.เร่งรัดปฏิรูประบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ เปิดศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ รพ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2553 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ สธ. สปสช. ปัจจุบันพัฒนาศูนย์โรคมะเร็งครบวงจรภายใต้ความร่วมมือระดับสากล เป็นต้นแบบหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน
ข่าวสด คอลัมน์ เกาะเสียบคลองผดุงฯ	ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย -กล่าวถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่ง อ.ศุภรัตน์ ศิริวานนท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.ศรีปทุม มองทางออกผ่านบทความ "การแพทย์แผนไทย ยุคประเทศไทย 4.0" ว่า ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมเป็นไปตามหลักการของธรรมชาติบำบัด การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นมีความหลากหลายทางชีวภาพ ควรพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้าไปในระบบสุขภาพของประเทศ จะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางยา และเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพวิถีชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
มติชน	พ.ร.บ.สุขภาพจิต -เสนอบทความว่า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบและแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สารระสำคัญคือการเพิ่มเติมบทนิยาม องค์ประกอบรวมทั้งอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น อาทิ การกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในสื่อทุกประเภท ต้องไม่ทำให้เกิดความรังเกียจตลึงค์ หรือความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว การกำหนดให้ผู้รับดูแลผู้ป่วยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงานของกฤษฎีกาเตรียมส่ง สธ. เพื่อยืนยันร่างกฎหมายก่อนเสนอ สนช.ต่อไป</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วันโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง เหลือ 60,000 คนต่อปี และเหลือ 7,000 คนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น และสร้างสรรค์นวัตกรรม” สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและป่วยเป็นวันโรค ได้แก่ ผู้อาศัยร่วมบ้าน หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวันโรคปอดเสมหะพบเชื้อ โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องรีบตรวจหาวันโรคทันที และต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรวมพลังยุติวันโรคให้ได้ โดยใช้สโลแกน “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย”</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>เตือนภัยสุขภาพหน้าแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งมีพายุฤดูร้อนและไฟไหม้บ่อยครั้ง จึงขอเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จากข้อมูลของ สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ พบว่าวันที่ 23 มีนาคม 60 หลายพื้นที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ และเชียงราย ส่วนภัยจากพายุฤดูร้อน หากฝนตกควรหลีกเลี่ยงไม้ตากฝน เพราะอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ รวมถึงระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร งดใช้โทรศัพท์มือถือชั่วคราว ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ที่สำคัญ ขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนระวังโรคลมแดด ที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงถึงเดือนละ 400 คน ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งที่ร้อนจัด ดื่มน้ำเปล่ามากๆ สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากมีอาการตัวร้อนแต่เหงื่อไม่ออก หายใจถี่ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากพบผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือได้โดย นำเข้าที่ร่ม แล้วหาน้ำเย็นเช็ดตัวลดอุณหภูมิ และนำส่ง รพ.ที่ใกล้ที่สุด หรือขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ทันที</p>
<p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ดำเนินงานในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การบริหารต้นทุน และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>อัย.เปิดโครงการ “ฉันทิมีสุข” ปี60</p> <p>-เสนอภาพข่าว พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภณ) ผอ.ศูนย์วิจัยปัสสาวะกรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และนพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาฯ อัย. ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ “ฉันทิมีสุข” ปี 2560 โดยถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อนำความรู้ส่งต่ออย่างฆราวาส ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ณ อาคารศูนย์วิจัยปัสสาวะกรรมฐานนานาชาติ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ เดลี่ @Web</p>	<p>เว็บไซต์กองสุขศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว www.hed.go.th เป็นเว็บไซต์ของกองสุขศึกษา กรม สบส. จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพให้ทันสมัย ต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	โรงงานปล่อยสารพิษ จ.ราชบุรี -เสนอข่าว จากกรณีมีชาวบ้าน ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน จากโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม บ.แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร้องเรียนมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นายสุวรรณ นันทศรุตตร รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี 2544 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2544 - 2559 พบว่า มีกลิ่นเหม็นลักษณะเป็นกลิ่นของสารเคมีและน้ำมัน ได้ดำเนินการกล่าวโทษบริษัทฯ ในความผิดกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ และ تهทิ้งหรือทำด้วยประการใด ๆ ให้น้ำมันหรือเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ลงแม่น้ำลำคลองสาธารณะ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวบรวมค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการแล้ว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการประกอบกิจการได้เอง
เนชั่นสุดสัปดาห์	สคร.-สื่อมวลชน ปลุกป่าชายเลน -เสนอข่าว สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา นำสื่อมวลชนและคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมปลูกป่าชายเลน ตามสโลแกน “ทำความดีถวายพ่อหลวง” ที่ อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
แนวหน้า	ซาอุฯ ระบุนำเข้าเนื้อสัตว์บราซิล -เสนอข่าว ซาอุดีอาระเบียระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกจากบริษัทบราซิล 4 แห่ง ภายหลังเหตุการณ์การติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้อนุญาตจำหน่ายเนื้อเน่าและเนื้อปนเปื้อนแบคทีเรีย และปลอมแปลงเอกสารส่งออก ไม่ตรวจสอบโรงงานบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน รัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อชี้แจงขอความเห็นใจไม่ให้ออกมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่แข็งของบราซิล โดยระบุว่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขสถานการณ์
กรุงเทพธุรกิจ	ใช้หวัดนก -เสนอบทความ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงวิเคราะห์ดีเอ็นเอของไวรัส เอช 7 เอ็น 9 ที่เก็บมาจากการแพร่ระบาดเมื่อปี 56 และระบุการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ทำให้เชื้อไวรัสนี้สามารถปรับตัวเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ได้ โดยนำข้อมูลมาใช้พัฒนาวัคซีนหวัดนกต่อไป นอกจากนี้ ยังพบการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ เอช 9 เอ็น 2 ที่เกิดจากสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 เมื่อปี 2556 รวมถึงยีนจากไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มันกปากเป็นพาหะ ซึ่งวิวัฒนาการสู่ไวรัส เอช 7 เอ็น 9 ที่สามารถแพร่สู่มนุษย์ได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นในการแพร่ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และยังไม่พบการกลายพันธุ์ลักษณะนี้ในไวรัสชนิดอื่น ๆ
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอสรุปว่า โรคหวัดนกกำลังแพร่ระบาดไปทั่วเอเชีย และอาจลุกลามกลายเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี หลังจากยอดผู้เสียชีวิตจากหวัดนกเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลก ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และในเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เพราะมีไก่จำนวนมากถูกกำจัด จนต้องนำเข้าจากตลาดต่างประเทศ
มติชน	ฟิลิปปินส์ลดผู้สูบบุหรี่ -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกชื่นชมความเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์ ที่ส่งเสริมการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ จนทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลดลงอย่างมาก จาก 17 ล้านคน เหลือ 15.9 ล้านคน ในปี 2015
เดลินิวส์	ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายลดลง -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่า คนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายลดลงเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2537 แต่ไม่สามารถระบุเหตุผลที่ทำให้จำนวนการฆ่าตัวตายลดลงได้ เพราะเกิดจากหลายปัจจัย

